

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 2-8 มีนาคม 2565

ผู้ส่งออกข้าวห่วงน้ำมัน ดันต้นทุนขนส่ง-กดดันราคาสินค้า

ผู้ส่งออกข้าว ซึ่งยังไม่กระทบส่งออกข้าวไทย ห่วงน้ำมันดันต้นทุนขนส่ง ด้านกรมการค้าต่างประเทศวางแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยปี 65 เตรียมลุยกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายสำคัญผ่านออนไลน์ เน้นจับมือเวียดนามเป็นพิเศษ เล็งเจาะซาอุดีอาระเบีย หลังฟื้นความสัมพันธ์

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อในวงกว้างจากจุดเริ่มต้นที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากปัจจัยที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายหนึ่งของโลก และปัจจัยความกังวลหากสถานการณ์รุกราม

ราคาน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตสินค้าหลายรายการไม่เว้นแม้แต่สินค้าเกษตรซึ่ง“ข้าว”ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้หรือไม่อย่างไร

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ยังไม่กระทบต่อการส่งออกข้าวไทย และการส่งออกไปยังประเทศรัสเซียและยูเครน ไม่มากนัก โดยในปี 2564 ส่งออกข้าวไปรัสเซีย 6 พันกว่าตัน ยูเครน 2 พันกว่าตัน

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับ 1 ของโลก หากมีการห้ามส่งออกข้าวสาลีก็จะทำให้ราคาตลาดโลกเพิ่มขึ้นและอาจดึงราคาข้าวและธัญพืชอื่นเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วย

ส่วนผลกระทบต่อกระบวนการทำการค้า โดยเฉพาะการขนส่งพบว่าภูมิประเทศรัสเซีย-ยูเครน ไม่ติดทะเลที่จะทำให้เส้นทางการเดินเรือหลักมีปัญหา จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือมากนัก โดยเฉพาะเส้นทางไปยุโรป แอฟริกา ฝรั่งเศส ที่เป็นลูกค้าหลักของไทย

"ประเด็นที่ต้องติดตามและอาจมีผลกระทบคือ ค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันแต่ละระดับกว่า 100 ดอลลาร์ ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งแพง และอาจทำให้การเลือกซื้อของประเทศผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่ใกล้กว่า และราคาถูกกว่าของไทย โดยขณะนี้มีการปรับค่าระวางแล้ว"

ทั้งนี้ เป้าหมายการส่งออกข้าวปี2565 ที่ตั้งไว้ 7 ล้านตันนั้น คาดว่าน่าจะทำได้เพราะขณะนี้สามารถส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางได้ ซึ่งแต่ละประเทศนำเข้าข้าวกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งในอดีตไทยสูญเสียตลาดข้าวนี้ไปเกือบทั้งหมด แต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบันก็มีการซื้อข้าวจากไทย เช่น ประเทศอิรัก อิหร่าน เป็นต้น

แม้เศรษฐกิจโลกยังอยู่บนความเสี่ยงจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน แต่สินค้ากลุ่มอาหารอย่าง“ข้าว”ที่มีความจำเป็นบริโภคอย่างต่อเนื่องแต่ในปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายด้านการกำหนดแผนการส่งเสริมการส่งออกข้าวปีนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทยปี 2565 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้นำเข้ารายสำคัญในจีน ฮองกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ จะเน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามความต้องการของตลาด และหาช่องทางในการผลักดันการส่งออกข้าวไทย รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้าข้าวในแต่ละตลาด ทั้งนี้ เฉพาะ

เวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญของโลก จะเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวและปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

“เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี 2565 กรมฯ และภาคเอกชนประเมินไว้ว่าจะทำได้ปริมาณ 7 ล้านตัน ซึ่งแนวโน้มการส่งออกยังเป็นไปได้ด้วยดี เพราะขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เบาลงแล้ว แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเรื่องค่าระวางสูง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน มีส่วนช่วยให้ข้าวไทยแข่งขันได้ หากไม่แข็งค่าไปกว่านี้”

สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย กรมฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มความนิยมในข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศให้มากขึ้น

นอกจากนี้ มีแผนที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ได้แก่ THAIFEX-Anuga Asia และในต่างประเทศ เช่น งาน Gulfood ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งการขยายตลาดข้าวไทยในซาอุดีอาระเบีย หลังจากมีการฟื้นความสัมพันธ์ โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือทูตพาณิชย์ทำการสำรวจความต้องการ ทำความรู้จักผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของซาอุฯ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ก็จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวต่อไป

ส่วนการผลักดันการส่งออกข้าวไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จะติดตามผลการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับอิรัก เพื่อหาข้อสรุปต่อไป และแม้จะยังไม่มี MOU ภาคเอกชนไทย ก็สามารถที่จะส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดอิรักได้แล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” เปิดแผนโปรโมตข้าวปี 65 เน้นสานสัมพันธ์คู่ค้า จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย

กรมการค้าต่างประเทศวางแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยปี 65 เตรียมลุยกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายสำคัญผ่านออนไลน์ เน้นผนึกกำลังกับเวียดนามเป็นพิเศษ พร้อมทำคิปลิวิดีโอสั้นกระตุ้นการบริโภค จับมือทูตพาณิชย์ส่งเสริมการขาย เล็งเจาะซาอุดีอาระเบีย หลังฟื้นความสัมพันธ์ ส่วนการขายข้าวจีทูจียังเดินหน้าต่อ แจ้งข่าวดี ปี 64 เอกชนขายข้าวอิรักได้กว่า 2.25 แสนตัน เพิ่ม 842%

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทยปี 2565 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้นำเข้ารายสำคัญในจีน ฮองกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ จะเน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามความต้องการของตลาด และหาช่องทางในการผลักดันการส่งออกข้าวไทย รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้าข้าวในแต่ละตลาด

ทั้งนี้ เฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญของโลก จะเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวและปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย กรมฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มความนิยมในข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยจัดหาเซฟหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ จัดทำคิปลิวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกิดค่านิยมในการบริโภคข้าวไทย และจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในฐานะเซลล์แมนประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าจำหน่ายข้าวไทยเชิงรุกในทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้น

“แผนที่จะดำเนินการ มีหลากหลายรูปแบบ ที่จะทำ เช่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร สถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการหันมาบริโภคข้าวไทย ในประเทศที่เป็นตลาดนำเข้าข้าวสำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮองกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อิตาลี และเคนยา”

นอกจากนี้ มีแผนที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ได้แก่ THAIFEX-Anuga Asia และในต่างประเทศ เช่น งาน Gulfood ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายและสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ มีแผนเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ งาน Fine Food Australia ประเทศออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน กรมฯ มีแผนที่จะขยายตลาดข้าวไทยในซาอุดีอาระเบีย หลังจากมีการฟื้นความสัมพันธ์ โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือทูตพาณิชย์ทำการสำรวจความต้องการ ทำความรู้จักผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของซาอุดีอาระเบียว่ามีใครบ้าง และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ก็จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวต่อไป

นายพิทักษ์กล่าวว่า การผลักดันการส่งออกข้าวไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กรมฯ จะติดตามผลการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับอิรัก เพื่อหาข้อสรุปต่อไป และแม้จะยังไม่มี MOU ภาคเอกชนไทย ก็สามารถที่จะส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดอิรัก ได้แล้ว โดยปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งออกไปได้สูงถึง 2.25 แสนตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 99.91% และข้าวหอมมะลิไทยเล็กน้อย 0.09% เพิ่มขึ้นมากถึง 842.23% ส่วน MOU กับอินโดนีเซีย และบังคลาเทศ ก็จะมีการติดตาม หากมีความต้องการซื้อข้าว ไทยก็พร้อมที่จะขายให้ทันที และล่าสุด มีติมอร์ ที่สนใจซื้อข้าวจีทูจีจากไทย กำลังคุยในรายละเอียด แต่จริง ๆ เอกชนก็ขายให้อยู่แล้ว

ส่วนสัญญาข้าวจีทูจีกับจีนปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งส่งมอบไปแล้ว 7.2 แสนตัน คงเหลือ 2.8 แสนตัน ก็จะมีการติดตาม เพื่อผลักดันให้จีนซื้อข้าวไทยต่อไป แต่ล่าสุดได้รับแจ้งจากจีนว่าปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น สต็อกเพิ่มขึ้น และราคาข้าวไทยสูง ซึ่งต้องมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี 2565 กรมฯ และภาคเอกชนประเมินไว้ว่าจะทำได้ปริมาณ 7 ล้านตัน ซึ่งแนวโน้มการส่งออกยังเป็นไปได้ด้วยดี เพราะขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เบาบางแล้ว แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเรื่องค่าระวางสูง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน มีส่วนช่วยให้ข้าวไทยแข่งขันได้ หากไม่แข็งค่าไปกว่านี้ ที่มา Commerce News Agency (CNA)

กรมชำนันทันทีวิจัยชิงรางวัลข้าวพันธุ์ใหม่มุ่งส่งออก

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ยกย่องการพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก พร้อมเชิดชูงานวิจัยนวัตกรรมพันธุ์ข้าวและนักวิจัยข้าวของไทยโดยมุ่งหวังสูงสุดว่าประเทศไทยจะกลับมามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดข้าวโลกได้อีกครั้ง โดยการประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน

น.ส.นนทิชา กล่าวต่อว่า การประกาศผลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ครั้งนี้ แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.กลุ่มข้าวหอมไทย 2.กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม และ 3.กลุ่มข้าวพื้นแข็ง โดยผลการ

ประกวดผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ประกอบด้วย 1.กลุ่มข้าวหอมไทย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 2.กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา) และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 3.กลุ่มข้าวพื้นแข็ง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

อนึ่ง การจัดการประกวดดังกล่าวเป็นการสรรหาและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านการเพาะปลูกการขัดสี และคุณภาพการหุงต้มที่ดีกว่าข้าวพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกำหนดประเภท/ชนิดข้าว 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวหอมไทยใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบกลุ่มข้าวขาวพื้นแข็ง ใช้พันธุ์ข้าว กข41 และกข85 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และกลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ใช้พันธุ์ข้าว กข79 และ กข87 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบปลูกทดสอบในพื้นที่แปลงนาของกรมการข้าว3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มีขั้นตอนการดำเนินการปลูกตามหลักวิชาการ อาทิ การเตรียมแปลงกล้า การตกกล้า การดูแลรักษาแปลงกล้า การเตรียมแปลงปักดำ การปักดำ การดูแลรักษาแปลงปักดำ ฯลฯ ตลอดจนการขัดสีคุณภาพทางเคมีโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและความหอม (2AP) โดยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดได้สิ้นสุดกระบวนการเมื่อเดือนธันวาคม 2564

ที่มา แนวหน้า

ออส.เซ็น MOU ตั้งคลังสินค้าในเมียนมาครั้งแรก 62 ปี ใช้เป็นแหล่งกระจายสินค้าไทย

ออส.จับมือเอกชนเมียนมา ลงนาม MOU ตั้งคลังสินค้า ใช้เป็นแหล่งรวมสินค้าไทยก่อนกระจายขายผู้ซื้อในเมียนมา เผยเป็นการขยายสาขาไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 62 ปี เล็งศึกษาตั้งในจีน อินเดีย ซาดีอาหรับ และเพิ่มสาขาในไทยด้วย พร้อมลุยพัฒนาคลังสินค้า เพิ่มรายได้ ทั้งที่ราชภัฏบูรณะ ลพบุรี

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ออส.) เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ออส.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท Maha Shwe Ngwe จำกัด จากประเทศเมียนมา เพื่อร่วมกันหาช่องทางร่วมลงทุนสร้างคลังกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในเมียนมา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนไทย รวมถึงผลักดันยอดส่งออกสินค้าไทย แก้ปัญหาการค้าชายแดนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด รวมถึงรองรับการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ในตลาดเมียนมา โดยถือเป็นการขยายสาขาคลังสินค้าในต่างประเทศของ ออส.เป็นแห่งแรก นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2498 เป็นต้นมา หรือในรอบ 62 ปี

“หลังจากที่ลงนาม MOU กับเมียนมาแล้ว ออส.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อเดินหน้าโครงการอีก โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศอื่น ๆ เช่น จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาหรับ เพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการส่งสินค้าไทยไปประเทศดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในรูปแบบ Just-in-Time สร้างความได้เปรียบ และแตกต่างจากประเทศคู่แข่งให้เอกชนไทย”

ทั้งนี้ ออส. ยังมีแผนการร่วมมือส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองกับเมียนมา ซึ่งไทยต้องนำเข้าปีละกว่า 2 ล้านตัน และกากถั่วเหลืองสำหรับผลิตอาหารสัตว์อีกกว่าปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรไทย ที่สำคัญ ไม่ถือว่าเป็นการทำการค้าแข่งกับภาคเอกชนของไทย เพราะไทยมีผลผลิตถั่วเหลืองน้อยมากไม่ถึงปีละ 0.1 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการปลูกเมื่อเทียบกับเมียนมา

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ แก้มลิง++ ของ ออส. จะเร่งเพิ่มจำนวนสาขาของคลังสินค้า ออส.ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อล้างการขาดทุนสะสมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ ที่

อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นเรือธงหลักของ อคส. ที่จะนำมาสร้างรายได้ ล่าสุดอยู่ในระหว่างการขอย้ายใบอนุญาตทำห้องเย็นเก็บสินค้า หากได้รับการอนุมัติและสร้างห้องเย็นใหม่ ๆ เพิ่มพื้นที่ จะสามารถรองรับสินค้าได้กว่า 50,000 ตัน และจะพลิกพื้นฐานของ อคส. ให้กลับมามีกำไรได้อย่างมั่นคง รวมทั้งยังสร้างเม็ดเงินลงทุนต่อเนื่องให้ อคส. ได้มากกว่า 8,000 ล้านบาท จากการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของคลังราชภัฏบูรณะเมื่อสร้างเพิ่มพื้นที่

นอกจากนี้ จะเร่งเพิ่มสาขาที่คลังข้าวลพบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของธนารักษ์ 22 ไร่ สามารถสร้างโรงอบ โรงสี โรงแปงข้าวเจ้าได้ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายชาวนาปลูกข้าวขายแปง และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ เพราะถ้าขายเพียงข้าวสาร จะได้ราคาโลกรัม (กก.) ละ 15 บาท แต่ถ้าทำเป็นแปงข้าวเจ้า จะได้ราคาสูงขึ้นเป็นกก.ละ 30 บาท ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่ชาวนาในพื้นที่ที่มีกว่า 10,705 ครอบครัวยังได้ และช่วยลดภาระงบประมาณที่รัฐจะต้องช่วยเหลือได้ถึงปีละกว่า 700 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน มีแผนที่จะเพิ่มสาขาของ อคส. ในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น คลังแพะ ที่ จ.กระบี่ , คลังวัว จ. สุรินทร์, คลังอาหารทะเล จ.อุตรธานี เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทรัพย์สินเดิมของ อคส. เช่น คลังธนบุรี คลังปากช่อง และคลังบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเตรียมนำรายละเอียดของโครงการต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) อคส.) พิจารณาเห็นชอบเร็ว ๆ นี้

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

ธ.ก.ส.คาดมี.ค.ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ยูเครน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม 2565 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคา 11,503 – 11,850 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.50 – 3.54 เนื่องจากภาครัฐดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 เพื่อชะลอการขายข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวเพิ่มขึ้น น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา 18.65 – 18.80 เซนต์/ปอนด์ (13.32-13.45 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.65 – 1.45

เนื่องจากสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน กระทบต่ออุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงของโลก ประกอบกับ ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นหลังจากกิจกรรมการผลิตทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมีการเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าอ้อยไปผลิตเอทานอล ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายปรับสูงขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 8.99 – 9.02 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.11 – 0.45 เนื่องจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน กระทบต่อการส่งออกข้าวสาลี เพราะยูเครนเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีส่งออกที่มีศักยภาพสูงของโลก ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีนำเข้าสูงกว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ทดแทนข้าวสาลี

มันสำปะหลัง ราคา 2.33 – 2.37 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.88 – 2.63 เนื่องจากความต้องการใช้มันสำปะหลังของประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนโยบายด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด ส่งผลให้มีความต้องการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่มขึ้น แม้ว่า จะเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ปาล์มน้ำมัน ราคา 8.58 – 9.02 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 3.12 – 8.41 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ความต้องการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินกว่ากำลังการผลิต ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลต่ออุปทานน้ำมันของโลก ทำให้หันมาใช้พืชพลังงานอย่างปาล์มน้ำมันทดแทน จึงทำให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคา 56.27-57.45 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.18-2.28 เนื่องจากผลผลิตยางพาราในตลาดลดลงจากการเข้าสู่ฤดูกาลปิดกรีดยางพาราในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบกับประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่

และสุกร ราคา 95.91 – 96.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.13 – 1.15 เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตสุกรเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 จากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และต้นทุนด้านการรักษาและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) ที่สูง ส่งผลทำให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวเพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา 7,916 – 7,969 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.19 – 0.85 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับข้าวของเวียดนามออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565 เช่นกัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,074-9,343 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.51-3.49 เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

กุ้งขาวแวนนาไม ราคา 176.11 – 176.92 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.71 – 2.16 เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งลดลง เช่นเดียวกับ โคเนื้อ ราคา 99.13 – 99.25 บาท/กก. ปรับลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.05 – 0.17 เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศปรับตัวลดลง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าว งวด 21 “เปลือกเจ้า”รับชดเชยสูงสุดตามด้วย “เปลือกเหนียว”

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 21 ชดเชย 4 ชนิด ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล เผย “ข้าวเปลือกเจ้า” รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเหนียว”

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 21 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.-3 มี.ค.2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างบางชนิดน้อยลง แต่บางชนิดสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 21 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 11,986.30 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 2,013.70 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,284.10 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 715.90 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,279.52 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 1,720.48 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,685.12 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 2,314.88 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 21 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,219.20 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 17,897.50 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 51,614.40 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 37,038.08 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ราคาข้าวตลาดโลกพุ่ง เหตุใช้แทนข้าวสาลีแพงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกพุ่งขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเนื่องจากเทรดเดอร์เชื่อว่า ข้าวจะกลายเป็นทางเลือกที่ประชาชนหันมาบริโภคแทนข้าวสาลีซึ่งได้กลายมาเป็นสินค้าราคาแพงในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ยอดส่งออกข้าวสาลีจากรัสเซียและยูเครนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 25% ของการค้าข้าวสาลีทั่วโลก และยอดส่งออกข้าวโพดคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของตลาดโลก ขณะที่การขนส่งสินค้าในภูมิภาคทะเลดำได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ตึงเครียดในครั้งนี้

อาร์แลน ซูเดอร์แกน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จากบริษัทสโตนเอ็กซ์กล่าวว่า “ทุกคนพยายามซื้อธัญพืชทุกชนิดที่สามารถนำไปผลิตแป้งได้ การที่อุปทานข้าวสาลีในตลาดโลกประสบปัญหาตึงตัวอย่างหนักได้ทำให้ทุกประเทศหันไปซื้อข้าวแทน เพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชน”

ราคาสินค้าทุกประเภทตั้งแต่ข้าวสาลีไปจนถึงน้ำมันและปุ๋ยกำลังปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนได้จุดชนวนความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการเร่งด่วนก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย ขณะนี้ราคาข้าวพุ่งขึ้น 4.2% แตะที่ 16.89 ดอลลาร์/100 ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 และตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ราคาข้าวจะพุ่งขึ้นถึง 11% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561

อย่างไรก็ดี ปริมาณข้าวในตลาดโลกยังคงมีอยู่มาก เนื่องจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการส่งออกข้าวมากขึ้น และคาดว่าสต็อกข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 4 แสนตัน ส่วนในสหรัฐนั้น การเพาะปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้วในรัฐลุยเซียนาและพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งของรัฐเท็กซัส โดยผลผลิตราวครึ่งหนึ่งในพื้นที่เหล่านี้จะถูกส่งออกไปยังตลาดโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเปิดจุดผ่านแดนที่ไปยังประเทศจีนอีกครั้ง ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน จึงได้มีการสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า 2 เดือน (นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา)

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2565 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 7 ลำ เข้ามาอรับสินค้าข้าวที่ทำเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 166,950 ตัน

ข้อมูลจากกรมศุลกากรของเวียดนาม (Vietnam Customs) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่าน มา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 468,925 ตัน ลดลงประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ เพิ่มขึ้นประมาณ 52.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 308,472 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 974,556 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 656,045 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 499,145 ตัน ลดลงประมาณ 0.37% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 ที่ส่งออกจำนวน 500,994 ตัน แต่เพิ่มขึ้น ประมาณ 41.98% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ที่ส่งออกจำนวน 341,546 ตัน

โดยในเดือนมกราคม 2565 ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 176,609 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 815 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 37,365 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 21,240 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 10,295 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 24,686 ตัน ข้าวหอมจำนวน 210,099 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 18,035 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 354,472 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 139,623 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 741 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 36,440 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 20,968 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 7,122 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 23,985 ตัน ข้าวหอมจำนวน 117,541 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 8,051 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 82,693 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 4,934 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 2,998 ตัน ข้าวหอมจำนวน 74,314 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 446 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 10,994 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,256 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 545 ตัน ข้าวหอมจำนวน 7,199 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 2,074 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 33,702 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 30,506 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 272 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 26 ตัน ข้าวหอมจำนวน 2,721 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 177 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 17,285 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 289 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 74 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 925 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 175 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 130 ตัน ข้าวหอมจำนวน 210,099 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 18,035 ตัน

สำนักงานสถิติของเวียดนาม (the Vietnam General Statistics Office) รายงานว่า ณ ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เกษตรกรของเวียดนามได้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring rice) ได้แล้วประมาณ 16.49 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยจังหวัดทางภาคเหนือมีการปลูกข้าวฤดูนี้ไปแล้วประมาณ 4.63 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่จังหวัดทางภาคใต้มีการปลูกข้าวฤดูนี้ไปแล้วประมาณ 11.86 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลกในขณะนี้ ยังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของกัมพูชา แต่ก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่งออกได้ ทั้งนี้ ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกไม่ใช่ผู้ซื้อรายสำคัญของกัมพูชา และความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น่าจะขัดขวางเส้นทางเดินเรือที่ใช้ในการขนส่งธัญพืชของโลก

นาย Song Saran ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา ระบุว่าความขัดแย้งทางระหว่างรัสเซียและยูเครนจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกข้าวโดยรวมของกัมพูชา เนื่องจากปริมาณส่งออกไปยังทั้งสองประเทศยังไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมส่งออกข้าวในปี 2022 นี้ ซึ่งรวมถึงการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตซึ่งปกติแล้วใช้ในการขนส่งธัญพืช และค่าขนส่งทางเรือที่น่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งจากความท้าทายเหล่านี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้สหพันธ์ข้าวกัมพูชาแสวงหาการกระจายตลาดส่งออกข้าวสาร โดยจะให้ความสำคัญกับตลาดจีน ฮองกง และมาเก๊า ควบคู่ไปกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

จากข้อมูลของสหพันธ์ข้าวกัมพูชา ในช่วงระหว่างปี 2017-2021 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังรัสเซียรวมประมาณ 17,512 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.55% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังรัสเซียจำนวน 2,223 ตัน มูลค่าประมาณ 1.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) กัมพูชาส่งออกข้าวไปประมาณ 200 ตัน มูลค่าประมาณ 200,640 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.19% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชาในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกข้าวไปยังประเทศยูเครนนั้น ในช่วงระหว่างปี 2017-2021 กัมพูชาส่งออกข้าวไปรวม 572 ตัน

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 103,058 ตัน เพิ่มขึ้น 26,836 ตัน หรือ 35.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (76,222 ตัน) โดยส่งไปยังตลาดจีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดจำนวน 56,385 ตัน เพิ่มขึ้น 49.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามด้วย 20 ประเทศในยุโรปจำนวน 26,507 ตัน เพิ่มขึ้น 39.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดอาเซียน (3 ประเทศ) จำนวน 9,370 ตัน เพิ่มขึ้น 50.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และประเทศอื่นๆอีก 16 ประเทศจำนวน 10,796 ตัน ลดลง 19.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ประกาศราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.ข้าวหอม Malys Angkor (Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 740 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 2.ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 710 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

3.ข้าวขาว (Premium White Rice / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 4.ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

5.ข้าวหอมอินทรี (Organic Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 6.ข้าวขาวอินทรี (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 7.ข้าวึ่งอินทรี (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,110 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1,110 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

8.ข้าวกล้องหอม (Brown Jasmine Rice) ราคาอยู่ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 9.ข้าวกล้อง (Brown Rice) ราคาอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานว่า การส่งออกข้าวของเมียนมาร์ไปยังประเทศศรีลังกามีราคาสูงกว่าประเทศอื่น

นาย U Than Oo เลขาธิการของคลังค้าส่งข้าว Bayintnaung Rice Wholesale Depot กล่าวว่า ราคาข้าวที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆจะอยู่ระหว่าง 340-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาส่งออกไปศรีลังกามีตั้งแต่ 440-450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งข้าวของเมียนมาร์ที่ส่งออกไปยังศรีลังกาเมื่อปีที่แล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวผ่านเส้นทางเดินเรือได้ นอกจากนี้ การส่งออกข้าวไปยังศรีลังกายังมีข้อจำกัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกาไม่ได้จำกัดคุณภาพข้าว การส่งออกข้าวพันธุ์ Ah Twe และ Ahmahtet จากเมียนมาร์เป็นที่ยอมรับได้ ในขณะที่ตลาดในยุโรปและจีนมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีหน่วยงาน ACSIQ และต้องมีใบรับรองการส่งออกข้าวพม่า ซึ่งทำให้มีความซับซ้อนมากกว่า

ปัจจุบัน รัฐบาลของสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MOU) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา เพื่อส่งออกข้าวขาว 100,000 ตันและข้าวึ่ง 50,000 ตันไปยังศรีลังกา ในช่วงสองปีติดต่อกัน (2022 และ 2023)

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานสถิติแห่งชาติ (the country's statistics bureau) ว่า ในปี 2021 อินโดนีเซียสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 54.42 ล้านตัน ลดลงประมาณ 0.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน (2020) ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 65.06 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในพื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนประสบกับภัยธรรมชาติ โดยในปี 2021 รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 58.5 ล้านตัน ดังนั้นผลผลิตที่ได้จึงต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ 4.08 ล้านตัน

ขณะที่สำนักสถิติแห่งชาติได้ประมาณการว่า ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2022 นี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 25.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 13 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 75,088 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,700 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565

2. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,700 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565

3. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,700 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-20 กันยายน 2565

4. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,400 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-20 กันยายน 2565

5. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 5,500 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565

6. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 5,500 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565

7. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 5,500 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-20 กันยายน 2565

8. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 5,628 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-20 กันยายน 2565

9. ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทยจำนวน 820 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565

10. ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทยจำนวน 820 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565

11.ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทยจำนวน 820 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565

รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-31.pdf

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 12 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 18,200 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2565 2.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากไทยจำนวน 6,200 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2565 นั้น ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 18,200 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 7 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 84,000 ตัน) และข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากไทยจำนวน 6,200 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 6 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 37,200 ตัน) โดยราคาประมูลเฉลี่ย (Average price for successful bids) อยู่ที่ 136,521 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 1,181 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือที่ 147,443 เยนต่อตัน (ราคารวมภาษี) หรือประมาณ 1,276 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 12 ครั้ง จำนวน 581,260 ตัน ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 236,260 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40.65% ของปริมาณที่ซื้อทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวสาร 231,700 ตัน และข้าวเหนียว 4,560 ตัน

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 82,573 ตัน (เป็นส่วนที่เหลือจากโควตาการนำเข้าในแบบ SBS tender ที่กำหนดไว้ปีงบประมาณละ 100,000 ตัน) นั้น ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวได้ 3,959 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 2,359 ตัน และข้าวหัก 1,600 ตัน

โดยข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 2,359 ตันนั้น เป็นข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 80 ตัน อินเดียจำนวน 339 ตัน ไทย (ข้าวสารเมล็ดยาว) จำนวน 300 ตัน ปากีสถานจำนวน 100 ตัน ไต้หวันจำนวน 1,340 ตัน และจีนจำนวน 200 ส่วนข้าวหักจำนวน 1,600 ตัน เป็นข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 1,500 ตัน และไทยจำนวน 100 ตัน

รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-74.pdf

ทั้งนี้ การประมูลแบบ SBS ทั้ง 8 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 6,054 ตัน (สัดส่วนประมาณ 28.3% ของข้าวที่ประมูลได้ 21,386 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 4,132 ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 222 ตัน และปลายข้าว 1,700 ตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 5,920 ตัน

รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-29.pdf

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว

จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 6,220 ตันนั้น ปรากฏว่ามีการยื่นเสนอขายข้าวให้ญี่ปุ่นจำนวน 300 ตัน ซึ่งญี่ปุ่นตกลงรับซื้อเสนอทั้งหมด อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้กำหนดให้มีการขายข้าวจำนวนทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2565 เนื่องจากข้าวที่มีการเสนอเข้ามายังไม่สามารถขายออกได้

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางมาความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลสถิติของเกาหลีใต้ว่า ในปี 2021 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกาหลีใต้ลดลงเหลือประมาณ 4.88 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นการลดลงที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งการลดลงเป็นผลมาจากอุปทานข้าวในประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคในประเทศลดลง

ทั้งนี้ ในปี 2021 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวต่อหัวของประชากรเกาหลีใต้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 56.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3.88 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ ในปี 2021 พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดในประเทศลดลงเหลือ 9.66 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยพื้นที่เกษตรกรรมในเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2013
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศในแถบแอฟริกา และเอเชีย ขณะที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 370-376 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับระดับ 370-376 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการคาร์บูว่า ความต้องการข้าวหักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่ราคาข้าวโพดในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงมีความต้องการใช้ข้าวหักเพื่อทดแทนข้าวโพดเพิ่มมากขึ้น

Financial Express รายงานว่า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งอินเดีย (The Director of the Indian Agricultural Research Institute; IARI) ระบุว่าพันธุ์ข้าวบาสมาดิที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน IARI ได้ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะข้าวบาสมาดิ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ PB1121 และ PB1509 ที่พัฒนาโดยสถาบัน IARI มีมูลค่าส่งออกคิดเป็นประมาณ 70% ของมูลค่าการส่งออกข้าวบาสมาดิสะสมประมาณ 2.38 แสนล้านรูปี (ประมาณ 31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงระหว่างปี 2010-2019 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอินเดียมีการ

ส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 3.74 ล้านตันต่อปี นับตั้งแต่ปี 2010-2019 ขณะที่อินเดียสามารถผลิตข้าวบาสมาดิได้ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ เกษตรกรรายหนึ่งที่ใช้ข้าวทั้งสองพันธุ์ตั้งข้อสังเกตว่าพันธุ์ข้าวเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแก่พวกเขา เขาเสริมว่าพันธุ์เหล่านี้ให้ผลผลิตประมาณ 24-26 quintals ต่อเอเคอร์ (ประมาณ 949-1,028 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อเทียบกับข้าวบาสมาดิพันธุ์ดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตเพียง 12-13 quintals ต่อเอเคอร์ (ประมาณ 474-514 กิโลกรัมต่อไร่) โดยข้าวบาสมาดิพันธุ์ PB1121 ได้เปิดตัวในปี 2008 และข้าวบาสมาดิพันธุ์ PB1509 เปิดตัวในปี 2013

ผู้อำนวยการสถาบัน IARI กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงระหว่างปี 2010-2019 ข้าวพันธุ์ดังกล่าวช่วยสร้างรายได้ประมาณ 17.7 พันล้านดอลลาร์ ให้แก่กับเกษตรกรประมาณ 1 ล้านคน ในรัฐปัญจาบ รัฐหaryana หิมาจัลประเทศ อุตตราขันธ์ บางส่วนของอุตตรประเทศ และชัมมูแอนด์แคชเมียร์

สถาบัน IARI เพิ่งเปิดตัวข้าวพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง ได้แก่ PB1847, PB1885 และ PB1886 ที่ทนทานต่อโรคใบไหม้จากแบคทีเรียและโรคจากเชื้อรา โดยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน IARI คาดว่าพันธุ์ข้าวเหล่านี้จะช่วยลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสำคัญในการเพาะปลูกข้าวบาสมาดิ

ทั้งนี้ อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิส่วนใหญ่ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก เยเมน และสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และบางประเทศในตลาดยุโรป โดยในปีงบประมาณ 2020/2021 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กรมการอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะ สังกัดกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการกระจายสินค้าสาธารณะ (The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) แถลงว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2021/22 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้ประมาณ 70.724 ล้านตัน จากหลายรัฐ เช่น Punjab 18.685 ล้านตัน, Chhattisgarh 9.201 ล้านตัน, Telangana 7.022 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.4938 ล้านตัน, Haryana 5.5305 ล้านตัน, Odisha 5.2 ล้านตัน, Madhya Pradesh 4.5826 ล้านตัน, Bihar 4.4537 ล้านตัน, Andhra Pradesh 3.56 ล้านตัน, Tamil Nadu 1.9188 ล้านตัน, Maharashtra 1.333 ล้านตัน, Uttarakhand 1.156 ล้านตัน, West Bengal 0.547 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 9.640613 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18.364 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 260 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

สำหรับ โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 89.24 ล้านตัน ข้าวเปลือก ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิต Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้านตัน และ จากฤดูการผลิต Rabi crop ประมาณ 17.615 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากหลายรัฐ เช่น Punjab 20.282 ล้านตัน, Telangana 14.109 ล้านตัน, Andhra Pradesh 8.457 ล้านตัน, Odisha 7.733 ล้านตัน Chhattisgarh 6.974 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.684 ล้านตัน, Haryana 5.654 ล้านตัน, Tamil Nadu 4.49 ล้านตัน, Bihar 3.559 ล้านตัน Madhya Pradesh 3.726 ล้านตัน, West Bengal 2.77 ล้านตัน, Maharashtra 1.88 ล้านตัน, Uttarakhand 1.072 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 13.113 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22.43752 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 261 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) แถลงว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (Minimum Support Prices; MSP) สำหรับสินค้าเกษตรหลักจำนวน 22 ชนิดที่มีคุณภาพเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Fair Average Quality; FAQ) ในฤดูกาลเพาะปลูก หลังจากที่มีการพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) แล้ว

โดยรัฐบาลประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) ปี 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) ซึ่งรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2021/22 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,293 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 177 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,940 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.85% จาก 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 262 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% จาก 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21 ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักข่าว BNE IntelliNews รายงานโดยอ้างอิงศูนย์สถิติแห่งอิหร่าน (the Statistical Center of Iran; SCI) ว่าในปี 2564 ภาวะราคาข้าวของอิหร่านเพิ่มขึ้นประมาณ 95% และในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ราคาข้าวในอิหร่านได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการที่ผลิตข้าวในประเทศลดลงเนื่องจากภัยแล้ง ส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นตามมา ขณะที่ราคาอาหารในอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการที่ 42%

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า การเข้ามาบริหารงานของรัฐบาลอิหร่านชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอิบรอฮีม ไรซี ในช่วงระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยอัตราเงินเฟ้อขยายสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคากว่า 84,000 รายการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นรายวันในอัตราเฉลี่ยระหว่าง 60-200% ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ในขณะที่เดียวกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 การกีดกันของมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัจจัยภายนอกและภายในอื่นๆ ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจอิหร่านประสบภาวะถดถอยและฝืดเคืองขึ้น เป็นทวีคูณ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่สูงขึ้น เหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้แก่ประชากรรายได้น้อยที่มีจำนวนกว่า 29 ล้านคน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งพบว่ามีความสูงอย่างต่อเนื่องเกือบทุกรายการนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว

รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวราคาถูกจากต่างประเทศมาจำหน่ายในราคาอุดหนุนให้แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าว น้ำมันพืช แป้งข้าวสาลี น้ำ

ตาลทราย และเนย เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจะนำเข้าเพื่อกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้สามารถซื้อหาสินค้ามาบริโภคในชีวิตประจำวันได้ในราคาที่เหมาะสมตามโควต้าที่รัฐบาลจัดสรรไว้ ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลสินค้าด้านปริมาณและควบคุมราคาสินค้าในตลาดอีกทางหนึ่งด้วย

จากข้อมูลรายงานล่าสุดของสื่อท้องถิ่น Iranian News Agency (IRNA) พบว่าภายหลังการเข้ามามีอำนาจของรัฐบาลชุดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลอิหร่านได้อนุญาตให้นำเข้าข้าวราคาถูกลงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้เป็นข้าวจากประเทศไทยจำนวน 37,500 ตัน ซึ่งข้าวจำนวนนี้ถือเป็นข้าวล็อตแรกที่นำเข้าจากไทยของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งปัจจุบันสินค้าได้ขนส่งมาถึงท่าเรือเมือง Bushehr ของอิหร่านแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการขนถ่ายและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศ

ทั้งนี้ สื่อดังกล่าวแจ้งว่าการนำเข้าข้าวล็อตนี้จากไทยเป็นการนำเข้าเพื่ออุดหนุนและช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถซื้อหาข้าวมาบริโภคในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้นำเข้าไทยที่อยู่ในโกดังสำรองออกมาจำหน่ายหมดแล้วทำให้ต้องนำเข้าเพิ่มอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้ รวมไปถึงเทศกาลถือศีลอดซึ่งในปีนี้จะตรงกับช่วงเดือนเมษายน โดยข้าวที่อิหร่านนำเข้าล็อตนี้เป็นข้าวขาวเกรด B บรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาอุดหนุนของรัฐบาล ราคาถุงละ 1,250,000 เเรียล (ประมาณ 160 บาท ซึ่งตามปกติข้าวนำเข้าจากไทยจะมีราคาประมาณ 1.5 เเรียล/ถุง หรือประมาณ 48 บาทต่อ 1 กิโลกรัม หรือ 480 บาท/10 กิโลกรัม) ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาอิหร่านนำเข้าข้าวจากไทยแล้วมูลค่า 24,857,904 เเรียลสหรัฐฯ หรือประมาณ 795,245,928 บาท

ท่าเรือเมือง Bushehr ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน ถือเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดของอิหร่านในการนำเข้า ส่งออก และขนถ่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางรวมถึงเอเชียไกลและแอฟริกาใต้ เป็นท่าเรือที่มีพรมแดนใกล้กับประเทศในอ่าวเปอร์เซีย เช่น กาตาร์ บาห์เรน คูเวตและซาอุดีอาระเบีย มีศักยภาพในการรองรับสินค้ากว่า 8 ล้านตันต่อปี โดยในปีปัจจุบัน รัฐสภาอิหร่านอนุมัติให้จังหวัด Bushehr ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือดังกล่าวเป็นเขตการค้าเสรีทั้งจังหวัด

ในปี 2564 ที่ผ่านมาอิหร่านนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือเมือง Bushehr คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 2,487,000 เเรียลสหรัฐฯ (ประมาณ 79.5 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวก ยางพารา ตาข่ายจับปลา ยางรถยนต์ และน้ำผลไม้เข้มข้น เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลอิหร่านมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวราคาถูกลงจากต่างประเทศมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งมีปริมาณความต้องการการบริโภคข้าวสูง ถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามจะเข้าควบคุมราคาข้าว แต่ข้าวที่มีขายในตลาดยังคงขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวที่ผลิตในประเทศที่มีปริมาณน้อยและขายอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 1 ล้านเรียล (128 บาท) เป็นอย่างต่ำ ทำให้ชาวอิหร่านเริ่มหันมาบริโภคข้าวนำเข้าแทน ดังนั้นจึงคาดว่าในปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป อิหร่านจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการนำเข้าจากไทยด้วย โดยปัจจุบันกำลังมีการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างผู้นำอิหร่านกับผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างน้อย 3 ราย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ราคาข้าวในตลาดอิหร่านได้ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องแบบรายเดือน การปรับตัวดังกล่าวเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลอิหร่านได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่มีจำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีความอ่อนไหวต่อผู้บริโภคภายในประเทศเป็นอันมาก ข้าวถือเป็นอาหารหลักที่ของชาวอิหร่าน

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครายได้น้อย ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของประชากร ปัจจุบันข้าวที่มีวางจำหน่ายในตลาดอิหร่านมีที่มาจากสองแหล่งหลัก คือ 1) ข้าวที่ผลิตในประเทศเฉลี่ยปีละประมาณ 2.5 ล้านตัน และ 2) ข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าระหว่างประเทศของอิหร่านจะเป็นผู้กำหนดปริมาณโควตาการนำเข้าข้าวในแต่ละปี ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือที่รู้จักกันในนามว่าหน่วยงาน GTC (Government Trading Corporation) ของอิหร่าน ที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรจีฮัด (Ministry of Agriculture Jihad) เป็นผู้ออกใบอนุญาตนำเข้าและมอบหมายบริษัทตัวแทนนำเข้าต่อไป

ทั้งนี้ ผลจากการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวที่ผลิตในประเทศที่ได้รับค่านิยมสูงสุด ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอิหร่านลดลง และส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวอิหร่านได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยผลจากการสำรวจพบว่าประชากรที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางที่มีจำนวนมากกว่า 70% ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 56 ล้านคน ไม่สามารถซื้อหาข้าวอิหร่านมาที่มีราคาสูงขึ้นมารับประทานได้ทุกวัน จึงหันมาบริโภคข้าวนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าถึง 3 เท่า โดยเฉพาะข้าวนำเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาดุลสำรองภายในประเทศ เช่น ข้าวไทย เวียดนาม และอูรูกวัย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลอิหร่านจึงระบายนโยบายข้าวไทยจากคลังสำรองดังกล่าวออกสู่ตลาดเดือนละ 30,000 ตันเพื่อสนับสนุนด้านราคาและนำเสนอทางเลือกแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดระยะเวลาในการระบายข้าวถึงช่วงเทศกาลปีใหม่และสิ้นสุดเทศกาลรอมดอนซึ่งในปีนี้จะตรงกับเดือนเมษายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการซื้อข้าวมากกว่าปกติ ทั้งนี้ ข้าวจำนวนดังกล่าวจะมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของรัฐทั่วประเทศ

ราคาข้าวในตลาดอิหร่านขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวบาสมatikของอินเดียซึ่งถือเป็นข้าวคุณภาพต่ำจะมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 200,000–210,000 เรียล (ประมาณ 23.57-24.57 บาท) ซึ่งราคาขยับตัวสูงขึ้นจากเดิมที่จำหน่ายในปี 2019 ถึงสามเท่า ขณะที่ข้าวอิหร่านที่ผลิตได้ในประเทศมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 600,000-800,000 เรียล (ประมาณ 70.71-94.28 บาท) และมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก ส่วนราคาข้าวไทยมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 125,000 เรียล (ประมาณ 14.73 บาท) ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้พยุงราคาข้าวไม่ให้สูงขึ้น โดยนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อสำรองสมดุลด้านปริมาณและราคาในตลาด ตลาดนำเข้าข้าวรายสำคัญของอิหร่านได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และอูรูกวัย ซึ่งมีข้าวบาสมatikเป็นข้าวที่นำเข้ามากที่สุดคิดเป็นปริมาณ 80-90% ของมูลค่าการนำเข้าในแต่ละปี

อนึ่ง อิหร่านมีการบริโภคข้าวต่อปีปริมาณ 3,200,000 ตัน โดยในปีปัจจุบันกระทรวงเกษตรจีฮัด (Ministry of Agriculture Jihad) รายงานว่า ข้าวอิหร่านที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณเพียง 1.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่ลดลง 18% เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงและภัยแล้ง ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวของประเทศในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตัน ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บ้างแล้ว แต่กระนั้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในอิหร่านในภาพรวมยังคงขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัญหาการคว่ำบาตร การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัสโควิด-19 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของอิหร่าน ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตไม่เพียงพอและต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกรายการไม่ใช่เพียงเฉพาะข้าว ดังนั้น รัฐบาลอิหร่านจึงพยายามเจรจนำเข้าสินค้าจำเป็นใน

ชีวิตประจำวันหรือสินค้าประเภท Essential Commodities เหล่านี้ผ่านกระบวนการค้าในรูปแบบ Oils for Goods และ Barter Trade ซึ่งในกรณีของการนำเข้าข้าวจากไทยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นมา ปริมาณการนำเข้าข้าวของอิหร่านในภาพรวมลดลงส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องนำเข้าสารรองออกมากกระจายในห้างร้านของรัฐมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าเพิ่มหลังการเจรจาซื้อพันธบัตรโครงการนิวเคลียร์อิหร่านกับสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลง เนื่องจากอิหร่านคาดการณ์ว่าจะมีการยกเลิกการคว่ำบาตรและปล่อยเงินอายัดในธนาคารต่างประเทศกว่า 100 พันล้านเหรียญฯ ในที่สุด ซึ่งอิหร่านมีความจำเป็นในการนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อจัดหาสินค้าขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าวเป็นลำดับแรกต่อไป

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน

สหภาพยุโรป

มีรายงานว่า ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของปีการเพาะปลูก 2021/22 (1 กันยายน 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2565) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้องไปแล้วประมาณ 143,540 ตัน (ไม่รวมข้าวบาสมชาติ) โดยในปัจจุบันนี้ สหภาพยุโรปกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวกล้องที่ 42.5 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 47.3 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 สหภาพยุโรปได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวกล้องจากเดิมที่อัตรา 30 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 35.4 เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 42.5 ยูโร (ประมาณ 50.2 เหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ แหล่งข่าวคาดว่า สหภาพยุโรปจะคงอัตราภาษีนำเข้าข้าวกล้องไว้ที่ 42.5 ยูโรต่อตัน หากการนำเข้าข้าวกล้องก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2565 เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 191,113 ตัน แต่หากไม่ถึงเกณฑ์ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะกรรมาธิการยุโรป (the European Commission) จะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวกล้องลงเหลือ 30 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 33.4 เหรียญสหรัฐฯ)

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-1 มีนาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 564,134 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 504,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 130,086 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 88,489 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 434,047 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 415,958 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 258,123 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 81.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,1270 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,276 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564- 1 มีนาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 101,255 ตัน เนเธอร์แลนด์ 93,675 ตัน อิตาลี 82,400 ตัน สเปน 56,837 ตัน โปแลนด์ 54,088 ตัน เยอรมนี 36,430 ตัน เบลเยียม 27,050 ตัน โปรตุเกส 25,532 ตัน บัลแกเรีย 16,440 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,108 ตัน สวีเดน 15,110 ตัน ไอร์แลนด์ 10,324 ตัน ลิทัวเนีย 6,509 ตัน เดนมาร์ก 4,783 ตัน สโลวาเกีย 3,220 ตัน ออสเตรีย 2,982 ตัน โรมานี 2,485 ตัน ไชปรัส 2,181 ตัน ฮังการี 1,983 ตัน ฟินแลนด์ 1,978 ตัน กรีซ 1,155 ตัน มอลต้า 1,187 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จาก

ปากีสถานจำนวน 72,338 ตัน ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 24,682 ตัน ลดลง 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 21,077 ตัน เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 18,651 ตันเพิ่มขึ้น 1,495.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 16,024 ตันเพิ่มขึ้น 99.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 102,194 ตัน เพิ่มขึ้น 82.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 81,220 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 63,672 ตัน เพิ่มขึ้น 24.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 38,134 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 36,476 ตัน ลดลง 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 164,112 ตัน เพิ่มขึ้น 101.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,38 ตัน เพิ่มขึ้น 121.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 15,094 ตัน เพิ่มขึ้น 589.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 11,639 ตัน เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 10,718 ตัน เพิ่มขึ้น 60.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 38,255 ตัน เบลเยียม 33,948 ตัน โปรตุเกส 23,872 ตัน อิตาลี 21,639 ตัน บัลแกเรีย 18,643 ตัน สเปน 15,457 ตัน โปแลนด์ 14,881 ตัน ฝรั่งเศส 14,758 ตัน เยอรมนี 3,420 ตัน เดนมาร์ก 918 ตัน กรีซ(EL) 689 ตัน ลิทัวเนีย 263ตันเป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 77,842 ตัน เนเธอร์แลนด์ 70,798 ตัน อิตาลี 50,681 ตัน สเปน 37,628 ตัน โปแลนด์ 34,198 ตัน เยอรมนี 26,366 ตัน เบลเยียม 21,228 ตัน สวีเดน 13,954 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,740 ตัน ลิทัวเนีย 6,309 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 4,903 ตัน กรีซ (EL) 3,667 ตัน เดนมาร์ก 3,378 ตัน บัลแกเรีย 3,209 ตัน โปรตุเกส 2,869 ตัน ออสเตรีย 2,526 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,202 ตัน ไซปรัส (CY) 2,022 ตัน ฟินแลนด์ 1,830 ตัน สโลวีเนีย (SI) 1,762 ตัน โครเอเชีย (HR) 1,725 ตัน ฮังการี (HU) 1,220 ตัน มอลต้า 1,004 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 172,813 ตัน สเปน 26,570 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,414 ตัน ฝรั่งเศส 11,148 ตัน อิตาลี 7,402 ตัน โปแลนด์ 7,342 ตัน ลิทัวเนีย 2,445 ตัน เยอรมนี 2,052 ตัน โปรตุเกส 1,282 ตัน บัลแกเรีย 731 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 549 ตัน สาธารณรัฐเชค 500 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 371 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 เช่น อิตาลี 82,203 ตัน สเปน 26,949 ตัน เนเธอร์แลนด์ 11,793 ตัน เบลเยียม 11,680 ตัน โปรตุเกส 9,721 ตัน กรีซ (EL) 8,805 ตัน ลิทัวเนีย 3,093 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,637 ตัน เยอรมนี 1,435 ตัน โรมาเนีย 1,027 ตัน โปแลนด์ 1,016 ตัน ฝรั่งเศส 904 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 1,652 ตัน อิตาลี 1,588 ตัน สเปน 568 ตัน โปรตุเกส 374 ตัน กรีซ (EL) 323 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*